

บรรณานุกรม

กรมสามัญศึกษา. การพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่นเพื่อจัดกระบวนการ

การเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2544.

กรมวิชาการ. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ, 2545.

กระทรวงศึกษาธิการ. การพัฒนาการใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและท้องถิ่นเพื่อจัด

กระบวนการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : การศาสนา, 2544.

กฤษณา สว่างแสง. ความต้องการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นในการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
2542.

กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ. แนวทางในการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันของสถานศึกษาใน

เขตพื้นที่การศึกษามหานคร เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น, 2551.

กิ่งแก้ว วาณิชกุล. การศึกษาการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชบพิธ

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ สาขาการบริหารการศึกษา :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549.

คณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงาน. พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2546. ค้น เมื่อ 12 มิถุนายน 2555 จาก

www.wianglagon.lpru.ac.th/president/PDF/raw46.pdf

คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. การเงินเพื่อการศึกษา. กรุงเทพมหานคร

: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2534.

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สำนักงาน. การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม.

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2552

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. เอกสารประกอบการศึกษาด้วยตนเอง

หลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหารและผู้บริหารสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร :

องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2547.

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ

กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550. ราชกิจจานุเบกษา.

เล่ม 124 ตอนที่ 24 ก ค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2555

จาก<<http://kormor.obec.go.th/kod/kod074.pdf>.

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. สภาพและปัญหาการบริหารและการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : วี.พี.ซี. คอมมิว

นิเคชั่น, 2545.

จินตนา สุจจาพันธ์. การศึกษาและการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : นันทพันธ์ พรินต์, 2547.

จำเนียร พลหาญ. หลัก ทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา. เอกสารประกอบการสอนวิชา

1065113. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553. ถ่ายเอกสาร.

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. การระดมประชาชนเพื่อการพัฒนาชนบท. การบริหารงานพัฒนาชนบท.

กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2527.

ชัยอนันต์ สมุทวณิช. รายงานการวิจัยประกอบพระราชบัญญัติการศึกษา. กรุงเทพมหานคร :

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544.

ชนัญชิตา ไชยรักษ์. การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนที่ประสบ

กรณีพิบัติ(สึนามิ). วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2549.

ชูชาติ พ่วงสมจิตร. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม

ของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร. ปริญญา

นิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2540.

ชูศักดิ์ ตินอาสา เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, พรเทพ รัตนดิษฐ์ เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่โรงเรียนเนินพระ

เนาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคาย เขต 1 เมื่อวันที่ 25

กันยายน 2555.

คำริ บุญชู. (2548, มกราคม-มีนาคม). การใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา

วารสารวิชาการ. 8(1) : 27-31.

คุณฉวี ชูชัย. การศึกษาเปรียบเทียบวิธีระดมทรัพยากรระหว่างโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอก

ชนในจังหวัดเชียงราย. การศึกษาอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย, 2550.

- ดิเรก แจ่มสุริยา. สภาพการใช้ทรัพยากรในชุมชนในการบริหารงานราชการของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536.
- เตือนใจ สำลีขาว. การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาใน
สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต.
(การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏพระนคร, 2546.
- ทองสุข คุณมาศ. การศึกษาการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2548.
- ธงชัย สันติวงษ์. องค์การและการบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 11, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช,
2543, หน้า 21-22.
- _____ . การวางแผนเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,
2540.
- ชนิด ซาดา เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, พรเทพ รัตนดิสร้อย เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่โรงเรียนบ้านเวียงคุก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1 เมื่อวันที่ 16 กันยายน
2555.
- ทวีชัย เปรมปรีดี. ปัจจัยที่จำเป็นในการบริหารโรงเรียน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย,
2543.
- ธีรศักดิ์ แสงศิษฐ์. แรงจูงใจของชุมชนกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.
- นิวัชชัย แก้วน้อย. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
ส่งเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทศบาลอำเภอพล จังหวัด
ขอนแก่น. การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2551.
- นิพนธ์ สุขปรีดี. โสตทัศนศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2528
- นรินทร์ จงวุฒิเวศย์. แนวคิดแนวทางการพัฒนาชุมชน. กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาชุมชน, 2550.

เนาวรัตน์ ธิจิตวัฒน์เศรษฐ. (2544, ธันวาคม). แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนสร้างเพื่อเด็กมิได้

สร้างเพื่อใคร. วารสารวิชาการ. 4(12) : 26-37.

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ศึกษาศาสตร์, 2545.

บัญชา แก้วส่อง. รูปแบบทางสังคม – จิตวิทยาสำหรับการอธิบายการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนา. ปริญญาการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ, 2531.

บุญฟ้า ถิ่นวัฒนา. การศึกษาร่วมกันของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ

การบริหารสถานศึกษา : กรณีโรงเรียนในพื้นที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2549.

บุญส่ง เหล็กสัก เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, พรเทพ รัตนดิสร้อย เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่โรงเรียนดาวเรือง

สมสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานองคาย เขต 1 เมื่อวันที่ 18

กันยายน 2555.

เบญจวรรณ อุไรรัตน์. การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร เขต 4. วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุรินทร์, 2551.

ประจักษ์ บุญอารีย์.(2545, เมษายน). การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อการศึกษา. วารสาร

คุรุศาสตร์. 16(1): 46-47.

ประเวศ วะสี. ยุทธศาสตร์การลงทุนทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย,

2544.

_____. สุขภาพในฐานะอุดมการณ์ของมนุษย์. พิมพ์ครั้งที่3. นนทบุรี : สำนักงานปฏิรูป

สุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543.

ปิยะมาศ ปราบกมล. การระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,

2552.

ปีเตอร์ โอคเลย์ และ เดวิด มาร์สเดน. แนวทางในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชนบท. แปลโดย นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, 2533.

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 – 2549 ฉบับสรุป. พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟิก, 2545.

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2542. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2542

พรนิกา โรจนวิลาวัลย์. การมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา
ของสถานศึกษากลุ่มภาคกลาง สังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา.
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544.

พัชรกฤษฎี พวงนิล. กลยุทธ์การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของรัฐในจังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553.

ภาสินี เปี่ยมพงศ์สานต์. สิ่งแวดล้อมศึกษา: แนวการสอน สาระการเรียนรู้และ กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548.

เมตต์ เมตต์การุณย์จิต. การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : ประชาชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและราชการ. กรุงเทพฯ : บู้ค พอยท์ จำกัด, 2547.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2550.

รังสิทธิ วุฒิสุทธิ. การพัฒนาการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านเสม็ด (สถาปตัย
อนุสรณ์ 1) อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์. การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาการบริหาร
การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553.

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, สำนักงาน. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟิก,
2547.

_____. หลักสำคัญในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน), 2551. หน้า 16 – 17

เลขาธิการสภาการศึกษา, สำนักงาน. แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-

2559). กรุงเทพฯ : บริษัท พรินทวาทกราฟฟิค จำกัด, 2553

ลัดดา ศิลาน้อย. “มิติหนึ่งของการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางด้วยเทคนิคการสอนแบบบูรณาการใน

วิชาสังคมศึกษา”. วารสารศึกษาศาสตร์. 24(2), 22 – 31, คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2543.

แวน วิรุฬหเลิศ. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการ

บริหารของโรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร. วิทยานิพนธ์

ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยศิลปากร,

2546.

วิจิตร ศรีสะอาด. หลักการบริหารบุคลากร. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,

2534.

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ

และหน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2548. หน้า 5.

วินัย อยู่เจริญ. สภาพการใช้ทรัพยากรในชุมชนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี. วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

2537.

ศศิธร เชื้อวัฒนากุล. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

สาขาการบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550.

ศิริกาญจน์ โกตุ่มภ. การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

ปริญญาโทบริหารศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2548.

ศิริกาญจน์ โกตุ่มภ และ ดารณี คาวจันัง. แหล่งการเรียนรู้: เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้

และหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : เมธีปัส, 2545.

ศุภชัย ศรีทุมมา. การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านดุง อำเภอบ้านดุง

สำนักงานเขตพื้นที่อุดรธานี เขต 3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาการบริหาร

การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548.

ศุภร บุญราช. การปฏิบัติและความคาดหวังเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544.

สมพร แดงสวัสดิ์. การศึกษาปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 2547.

สมยศ นาวิการ. การบริหารแบบมีส่วนร่วม. ฉบับพิมพ์. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ 1991, 2545.

สิริยุพา ศกุนตะเสฐียร. การบริหารการใช้แหล่งเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม. วิทยานิพนธ์ ค.ม.(การบริหารการศึกษา). นครปฐม : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2545

สง่า วิโสรัมย์. รูปแบบการระดมทุนเพื่อการศึกษาตามความคิดเห็นของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา : สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์, 2546.

สามารถ รอดสำราญ. การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเพชรบุรี. วิทยานิพนธ์ ค.ม.(การบริหารการศึกษา). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546.

สาวิตรี อุดมมะ. สภาพและปัญหาการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2547.

สุวิทย์ มูลคำ และ อรทัย มูลคำ. Child Centered : Stroyline Medthod : การบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2544.

สุธี วรประดิษฐ์. การมีส่วนร่วมของชุมชน. ค้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555

จาก http://trat.nfe.go.th/trat/topic5_old.php?page=5

สุริยา ไสยลาม เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, พรเทพ รัตนดิสร้อย เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่โรงเรียนชุมชนปะโค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555.

สุเมฆ ถ่อเงิน. การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านด้ายสวรรค์ดงหัวน อำเภอหนองหาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3. การศึกษาค้นคว้าอิสระ สาขาการบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2547.

สุโขทัยธรรมมาธิราช, มหาวิทยาลัย. “ความหมาย บทบาทและความสำคัญของทรัพยากรทางการศึกษา.” ในประมวลการสนชูดวิชาการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาหน่วยที่ 4-8. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2537.

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. ปัญหาและแนวโน้มเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการศึกษา. เอกสารประกอบการสอนวิชาสัมมนาปัญหาและแนวโน้มทางการบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2538.

สังวาลย์ วุฒิสถา. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2548.

สัมฤทธิ์ เจริญดี เป็นผู้ให้สัมภาษณ์, พรเทพ รัตนดิสร้อย เป็นผู้สัมภาษณ์, ที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555.

อลิน ระพีพัฒน์. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล : ศักดิ์โสภณการพิมพ์, 2527. หน้า 100 – 165.

อรพินท์ สพโชคชัย. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน. รายงานการประชุมวิชาการประจำปี 2538 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538.

อุทัย บุญประเสริฐ. “แนวคิดและปัญหาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน” ใน เอกสารการสนชูดโรงเรียนกับชุมชน หน่วยที่ 8-15. หน้า 156-157. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 2539.

- Brittiogham, Kenneth Vemon. "The Characterization of Successful School, Family, and Community Partnerships," **Master Abstracts International**. 59(55) : 1406 ; November, 1998.
- Gold, S. Eva. "Community Organizing at a Neighborhood High School : Promises and Dilemmas in Building Parent-Educator Partnerships and Collaborations," **Dissertation Abstracts International**. 60(7) : 2338-A ; January, 2000.
- Grossi, Diana Lynn. The role of Superintendents in Engaging the Public in Defining The Goals of Education, **Dissertation Abstracts International**. 61(11) : 4241-A ; May, 2001.
- Lupardus, S. Carol. "The Impact of Mandated School Board Training on School Board Members Perceptions of their Governance Role in the State of Missouri," **Dissertation Abstracts International**. 66(08) : 2793-A ; February, 2006.
- Murphy, Matthew John. "Significant School Change : A Comparative Study of a Chicago Elementary School's Local School Council and the Principal," **Dissertation Abstracts International**. 63(06) : 2070-A ; December, 2002
- Sanders, David. "The Dynamics of Parent-school Communication, Collaboration and African American Students' Success : A Participatory Action Research Study," **Dissertation Abstracts International**. 63(6) : 2118-A ; December, 2002.